

SIÊU NHÂN TRẦN GIAN

SAGIANG

I.- ĐỜI SỐNG SIÊU NHÂN TRẦN GIAN

Địa cầu đã trải qua 4 Địa tầng, 7 lần Đại hồng thủy, mới hình thành địa cầu ngày nay, nó sẽ còn phải một trận Đại hồng thủy thứ 8 nữa mới tròn công thức quy định của nó, trước khi tận thế tức tưới vào thế kỷ 33 mà quý ngài siêu nhân đã biết trước và khuyến cáo nhơn loại, phải tạo thiện quả sâu dày mới mong thoát nạn tai, di tản qua hành tinh bạn tiếp nối dòng dõi địa cầu. Quý ngài siêu nhân sống đậm bạc có thân thể to lớn cả Nam và Nữ, tinh thần tinh khiết nhẹ nhàng, khinh thân nhanh chóng như chạy xe hơi. Quý Ngài có thể thông đạt tư tưởng với nhau và ngay cả các đấng Thân linh và đấng Sáng tạo (như cell phone). Thực phẩm và âm phẩm là hoa quả, rau cải, nước suối, nước mưa. Nơi ở là những thạch động, sống tách rời nhơn loại. Quý Ngài sáng tạo nhiều tài liệu cất giấu trong các hang động với lối chữ viết lạ lùng, các nhà khảo cổ chưa truy tầm được nghĩa lý, nhưng xuyên qua hình vẽ trên các tài liệu bằng vô cây sắt mỏng như giấy bồi, quý bác học khảo cổ gia tìm hiểu được một phần nào lịch sử nhơn loại tiền sử, tuy không hoàn toàn chính xác (Do nghĩa lý) nhưng cũng thỏa đáng phần nào kiến thức tò mò về tổ tiên tiền sử (Như $PI=3.1416$ tính viên chu, diện tích hình tròn). Có nhiều siêu nhân sống trên 5.000 tuổi đến 10.000 tuổi. Cũng có nhiều vị gần cả triệu tuổi, có lẽ vì trùng không thể xâm phạm vào các cơ quan bộ phận tinh khiết, cho nên trong những bộ xương hóa thạch người tiền sử giáo nghiệm DNA có vị tới gần 1 triệu tuổi. Hiện nay, quý siêu nhân ở Trường Xuân Thạch Động do sự phụ cho biết còn có nhiều siêu nhân tới 5.000 tuổi mà Jésus Christ còn trẻ đối với quý Ngài. Quý Ngài không giao dịch với ai cả, chỉ thông dong đỉnh núi mây ngàn, tiêu khiển, sử dụng tiên thiên khí và hậu thiên khí thay thế âm phẩm và thực phẩm. Nam và Nữ không chú tâm nhau, có thể hội kiến trao đổi suy tư hay phương thức mới về sinh động trần gian. Quý Ngài di chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng như phi cơ. Quý Ngài đã tiên đoán vận mạng thế tục rất chính xác, nên chuyển thông điệp qua cơ bút, hay giáng hút để con người biết mà lánh nạn. Quý Ngài cho biết lòng tham con người vô đáy đẩy nhơn loại vào tự hủy diệt "Do chiến tranh nguyên tử" tranh nhau làm bá chủ thế giới, mất hết lương tri, tạo ác nghiệp tràn trề, chỉ muốn vinh thân phì gia, cướp đoạt tài sản tha nhơn, mặc dầu phải sát sanh mạng sống tha nhơn, bằng luận điệu già nhân già nghĩa đây tha nhơn chém giết nhau, làm lợi thế cho cá nhơn "Trái cây trăm họ bồi công một bọn người". Quý ác nhân quá nhiều quyền lực, chế tác vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa, dọa nạt mọi quốc gia phải tuân theo, bằng không chỉ có vũ khí hạng nặng hàng ngàn tấn (Megatone) nói chuyện với nhau mà thôi. Quý Ngài còn cho biết thêm là Hội Long Hoa sẽ mở tuyển chọn hiền đức 1/10 nhân loại sống sót sau chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam và Tây Âu, lập lại đời Thượng ngưng Thánh đức, một cuộc sống địa đàng trần gian. Quý siêu nhân còn tiết lộ qua cơ bút cuộc chiến tranh hành tinh sẽ xảy ra vào thế kỷ tới và sẽ bị tận thế tức tưới vào thế kỷ 33, do Tuệ tinh chạm Mặt Trăng bề nát ra tuôn hết đất đá xuống địa cầu, lấp mặt đất toàn thể cao 300 mét, bức tử địa cầu, khiến 600 triệu dân địa cầu di tản sang hành tinh bạn kiếm sống. Quý Ngài rất thanh khiết cơ thể, không còn bị nhiễm vật chất hồng trần, nên cuộc sống an nhiên tự tại, tinh thần phóng khoáng, tâm tư rất quảng đại luôn cứu khỏn phò nguy, nhưng hành động quá bí ẩn, không ai biết được quý Ngài từ đâu đến, và xong việc rồi đi về đâu, thoát hiện thoát ẩn, thấy đó rồi mất đó, không cần ơn nghĩa gì của trần gian "Thi ân bất cầu báo", khiến người ta chiêm ngưỡng công đức sâu dày trong tư tưởng bậc ân nhơn vĩ đại đã tiếp trợ nhơn gian, lúc nguy biến vì hiểm họa thiên tai, hay nhơn tạo.

II.- CÔNG ĐỨC LƯU HÀNH TRẦN GIAN

Siêu nhân hiện hữu từ ngàn xưa qua thánh đức tâm linh, qua thân xác tinh khiết, qua nếp sống theo đúng thiên nhiên tính, qua đức độ quảng đại, chỉ xuất hiện khi tối cần thiết cứu nguy, và mất dạng khi đã hoàn thành. Lúc đầu khi còn xác tứ đại nặng nề, quý Ngài phải dùng rau cải, hoa quả giữ tinh khiết cơ thể, đến khi đã tu tâm, dưỡng tánh thành tựu, quý Ngài chuyển sang hấp tinh thiên khí và hậu thiên khí giữ cơ thể sinh tồn, không còn lệ thuộc vật chất nữa, tức nhiên không còn bị sanh tử luân hồi theo thiên nhiên định luật. Nhờ tuổi hạc bền vững mà quý Ngài sáng tạo nhiều công đức lưu hành trần gian, nhưng rất tiếc, con người đã không tiếp nối thể thức thiện hành tiếp giúp nhơn loại, mà do Tham Sân Si Hận cố hữu đem sáng tạo nầy phát minh ra nòng vũ khí giết người, nòng bom đạn trấn áp, nòng vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt từ ngàn đến triệu người, nòng hỏa tiễn liên lạc địa tàn phá hết các thủ đô, thành phố lớn địch quốc. Thành ra quý Ngài rất thống khổ cho những công đức sáng tạo của quý Ngài trở thành những phát minh hủy diệt nhơn loại, nên biết được những thiết kế độc hại mà khuyến cáo mãi nhơn loại, thế mà "Đàn khải lỗ tai trâu" có ác nhơn nào chịu nghe đâu, lại còn khinh khi nói chuyện tào lao thiên hạ sự, khi chưa có gì xảy ra cả. Đến chừng xảy ra chịu chết chum nhau hết trời "Mười phần chết Bảy còn Ba, chết Hai còn Một mới ra Thái bình". Tới chừng đó mới biết Một phần đó toàn là Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức, những người tuân hành theo khuyến cáo của siêu nhân. Thông thường chúng ta được biết công đức siêu nhân lưu hành từ ngàn xưa đến nay rất phong phú đã thể hiện trong cuộc sống của người thời tiền sử đến nay:

1/- LỊCH SỬ TIẾN HÓA NHƠN LOẠI

Quý siêu nhân đã ghi nhận cuộc tiến hóa nhơn loại từ lúc mới cấu tạo con người sau khi địa tầng thứ tư đã hoàn tất, bắt đầu dưỡng khí và khinh khí bốc hơi lên trong bầu khí quyển địa cầu, phối hợp nhau tạo ra hơi nước, gặp lạnh đọng lại thành nước trải ngập bề mặt địa cầu qua nhiều tư thế nước mưa, tuyết, sương, băng. Thực vật vi linh tử hình thành tạo ra thực vật từ nước tràn lan khắp đại lục, thành đồng cỏ hay rừng. Kế tiếp vi linh tử động vật tiến hành tế ra bào động vật (Vi trùng, vi khuẩn). Các tế bào phối hợp nhau tiến lên Thấp sinh động vật. Từ đó tiến tới Hóa sinh động vật, lần hồi tới Noãn sinh động vật, sau đó tiến tới Thai sinh động vật sau rốt tới Nhơn sinh. Siêu nhân đã ghi lại trên vách đá, trên vỏ cây về sau ghi trên giấy hay da thú, được chôn giấu làm tài liệu trong các kim tự tháp. Quý Ngài cũng đề cập nền văn minh cổ đại Lemuria trải dài hàng triệu năm, với lý do mất tích trên Thái bình dương, nền văn minh trung cổ Atlantis rục rờ hơn với phi cơ, tàu ngầm, tàu nổi và xe trượt di chuyển qua Điện từ trường của quả cầu Pha lê, nhứt là sự va chạm điện từ trường với từ lực ruột địa cầu tạo ra chấn động mãnh liệt làm chìm đại lục, xuống Đại tây Dương. Đế quốc đầu tiên nhơn loại Atlantis huy hoàng tráng lệ chỉ còn lưu tích Tam giác tử thần Bermuda.

2/- NGƯỜI KHÔNG LỖ TIỀN SỬ VÀ BÀN NHÂN

Siêu nhân cũng lưu lại tài liệu về người khổng lồ cao 3 mét rưỡi sống chung đụng với thường nhân, hiền lành bảo vệ tha nhơn chống dã thú. Những khổng nhơn tinh khiết cơ thể, chỉ ăn rau quả, tinh thần thanh cao có thể chuyển đạt tư tưởng, ý nghĩ đến khổng nhơn khác và thông đàm với nhau (Như Cell phone), họ còn có khả năng sử dụng thông điệp với nhơn vật các hành tinh khác, cũng như với Đấng Sáng Tạo. Riêng bàn nhân thời tiền sử tiếp nối nhau hàng triệu năm do người và thú lai giống: Nhân mã, Nhân điểu, Nhân sư, Nhân lộc, Nhân ngư, thân thể xấu xí, nhưng khoẻ mạnh phải làm công việc nặng nhọc sống chung đụng với thường nhơn.

3/- **THIÊN TAI**

Quý Ngài ghi lại những thiên tai với chi tiết và lý do của những cuộc địa chấn, bão tố, lũ lụt, núi lửa, cháy rừng rất chính xác, nhất là mấy cuộc đại hồng thủy hủy diệt con người, khủng long, khổng tượng, cá ma kiệt.

4/- **VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, CÔNG KỸ NGHỆ**

Lưu tích lại chữ viết chứng minh con người đoạt nền văn minh rực rỡ, sĩ, nông, công thương, ngư tiều canh mục, cầm kỳ thi họa. Ngày xưa người ta sử dụng vỏ ốc làm tiền tệ, sau đó tới vàng bạc thay thế vỏ ốc. Các thương thuyền và xe trượt do thú kéo hay bàn nhân đẩy chuyên chở hàng hóa. Công nghiệp hiện hành nhất là xây cất, kiến trúc tuyệt kỹ là Kim tự tháp. Đệt vải, chế tác thực phẩm và ẩm phẩm. Chế tạo vũ khí chống dã thú tiến tới thuốc súng, đại pháo. Những áng văn, thi phú tuyệt tác, cùng các điệu nhạc du dương trầm bổng, những bức họa truyền thần vô giá. Nền triết lý cao thâm, cùng những toán số đích đáng về đo đạc đất đai, cùng các khoản cách không gian giữa các hành tinh rất chính xác, cao diệu nhất là những bản họa đồ diện địa địa cầu nguyên thủy quý giá. Nền giáo dục quan trọng nhất là triết lý cao siêu, y học, số học, dịch học, chiến pháp, binh thư, khoa học thực nghiệm.

III.- ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐỨC SIÊU NHÂN

Ngày xưa, quý Siêu nhân đã gây dựng một nền tảng văn minh, xây dựng cuộc sống thoái mái tuy chỉ một vài nơi như Lemuria và Atlantis, trong lúc các nơi khác còn sống man rợ, thấp hèn, nên thu nhập nền văn minh chưa có đầy đủ như ngày nay, thành ra ý tưởng cao sâu của quý Ngài bị biến thể từ thiện nghiệp sang ác nghiệp, khiến quý Ngài phải ngậm ngùi cho tình đời vật chất quá trọng vọng mất hết tinh thần mã thượng, tao nhã, đạo nghĩa sâu sắc. Mọi người vì cuộc sống bon chen nhau tranh giành quyền lợi để vinh thân phì gia, thiệt hại cho tha nhân đâu màn "Sống chết mặc bây, tiền này vô tội", cứ thâu đạt tài sản tha nhân bằng mọi mưu mô xảo quyệt. Ác nhân đem những kinh nghiệm truyền đạt bành trướng ra những phát minh tuy tân tiến, nhưng không do căn bản từ ngàn xưa, ăn hiện ở lành mà hiệu quả trước tiên đại lục Atlantis đem nền văn minh tạo tác ra một đế quốc hùng hậu cả 3 châu: Tây ngưu hạ châu, Bắc cực Lưu châu và Nam thiên Bộ châu. Lòng tham còn muốn bành trướng sang Đông thắng Thần châu gây nên thảm cảnh tan rã hết đại lục chỉ còn Tam giác tử thần mà thôi. Cái gương ác nghiệp của Atlantis sờ sờ ra đó, thế mà Nga và Tàu lại còn gây ác nghiệp vĩ đại nữa biến Âu châu thành biển, biển nước Tàu thành biển kéo theo Nhật, Triều Tiên, Đài loan, Phi luật Tân, Mã lai, Nam dương thành biển mới hã dạ tự hủy diệt nhơn loại "Mã đề, Dương cước, Anh hùng tận" có ý nghĩa Chiến tranh nguyên tử bùng nổ ở Hoa Nam và Tây Âu, hủy diệt toàn thể giới cả con người, thú cầm và thảo mộc, chỉ được nhiếp độ sống 1/10 để tái lập đời thượng ngươn Thánh đức, trở lại cuộc sống địa đàng trần gian, mà quý siêu nhân đã từng khuyến cáo thế gian. Họ vì quyền lợi, mưu Bá đồ Vương, Bá chủ thế giới nên họ bắt cần thiện hạnh, miễn sao đạt được thành quả, nên sa lầy vào ác nghiệp hết thuốc chữa, tới chừng thảm tử đến nơi, trước cái chết, họ mới hối hận thời đã quá muộn, gây thảm khổ cho tha nhân vô tội chết không kịp trời trần. Tức nhiên tội ác của họ sẽ hành phạt họ theo định luật thiên nhiên nặng nề mà quý siêu nhân đã từng khuyến cáo cái ngục A tỳ không dung túng bọn bất lực ác độc, và những hiền nhân: Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức được nhiếp độ sống trở lại được hưởng thưởng sống an nhiên tự tại, một cảnh sống đúng theo lý tưởng về đời sống con người trong hoạt cảnh thần tiên với một nền Đạo trị.

Sacramento, ngày 25 tháng 6 năm 2015

